

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *12* /BGDDĐT-NGCBQLGD

Hà Nội, ngày *04* tháng *01* năm *2021*

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới  
trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại Công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020 của Ban Dân nguyện.

**Nội dung kiến nghị:**

*Đề nghị cho ý kiến về tính hiệu lực của văn bản: Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Khi thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) giai đoạn 2018-2021 thì vấn đề giáo viên/lớp sẽ được giải quyết như thế nào? Đề nghị sớm ban hành văn bản điều chỉnh, bổ sung để tạo thuận lợi cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, nhất là tự chủ tài chính theo đúng tinh thần mục tiêu của Chính phủ được nêu tại Điều 2 của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Và giai đoạn 2020-2022, địa phương cần thực hiện vấn đề biên chế theo quy định nào đối với ngành Giáo dục (Câu 90).*

**Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Tây Ninh. Về vấn đề này, Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:**

Về đề nghị liên quan đến tính hiệu lực của văn bản, Bộ GDĐT đề nghị địa phương khi thực hiện việc xác định vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập vẫn thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng GDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, hiện nay Bộ GDĐT đang triển khai rà soát, nghiên cứu để sửa đổi quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và các quy định của pháp luật cũng như thực tế của các địa phương và chương trình giáo dục phổ thông mới, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2021.

Về vấn đề biên chế đối với ngành Giáo dục tại địa phương: theo phân cấp hiện nay, Bộ Nội vụ là cơ quan tham mưu cho Chính phủ ban hành các quy định về tuyển dụng, sử dụng viên chức và thực hiện duyệt biên chế viên chức hằng năm (trong đó có giáo viên) của các địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm giao biên chế và chỉ đạo, tổ chức việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng viên chức theo quy định trên cơ sở Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt. Bộ GDĐT theo thẩm quyền được giao đã ban hành quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và ban hành các văn bản quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập làm căn cứ để các địa phương, cơ sở giáo dục tuyển dụng, sử dụng giáo viên. Việc bố trí biên chế của địa phương cần căn cứ vào các quy định về định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập để thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Dân nguyện thuộc UBTWQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng (TH);
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

